



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
20 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ความคืบหน้าสารปนเปื้อน ซีเซียม-137

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., topnews, pptv, เพจ Drama-Addict, เพจกรรมกรข่าว)

- นายธรรรงค์ นครจินดา ผวจ.ปราจีนบุรี เผย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบอย่างละเอียด ยืนยันว่าสารที่พบในโรงหลอมเหล็กแห่งหนึ่งใน อ.กบินทร์บุรี เป็นวัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 ทาง จ.ปราจีนบุรี ได้ประกาศปิดโรงงาน และกันพื้นที่ไม่ให้พนักงานทั้งหมดออกจากโรงงานเพื่อความปลอดภัย และจะแถลงข่าววันนี้

- นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เผย จนท.สนง.ปรมานูเพื่อสันติ อุตสาหกรรมจ.ปราจีนบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง ออกตรวจสอบการปฏิบัติงานโรงถลุงเหล็กในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี คาดการณ์ว่าเหล็กสารกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 น่าจะถูกถลุงหมดแล้ว จึงระเหิดกลายเป็นฝุ่นแดง

- นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ปราจีนบุรี เผย ได้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยทีมกรมควบคุมโรคและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย จะมีการตรวจร่างกายคนงานที่สัมผัสกับบีกแบ็ก เพื่อประเมินอาการ พร้อมกับแจ้งประสานไปยัง รพ.กบินทร์บุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เบื้องต้นพบว่ามีคนไข้ที่เข้าข่ายที่คิดว่ามีผลกระทบทางด้านทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนเลือดเข้ามารับบริการ รวมถึงย้อนหลังไป 1 เดือนด้วย ซึ่งต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

- รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ จุฬาฯ โโพสต์ว่า หากถูกหลอมแล้วตอบได้ยากว่าจะเกิดอันตรายอะไรบ้าง ที่น่าห่วงคือการหลอมโลหะย่อมเกิดการปะทุของวัสดุที่เอาเข้าเตาหลอม สามารถปลดปล่อยสารให้กระตุ้นฟุ้งออกมาสู่ผู้คนโดยรอบ โรงงาน สถานการณ์หนักสุด ถ้าเขม่าควันที่ออกจากเตาเผาขึ้นปล่อยไฟ อาจนำพาสารซีเซียม-137 ล่องลอยออกสู่ชั้นบรรยากาศไปวางหล่นเป็นฝุ่นผงรังสีกระจายไปทั่วบริเวณตามกระแสลม ซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์นี้ที่ประเทศสเปน และกลายเป็นวิกฤตินิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่ควบคุมแทบไม่ได้เลยทีเดียว

- นพ.สมรส พงศ์ละโม แพทย์ รพ.กรุงเทพพญาไท โโพสต์ถึงอันตรายของซีเซียม-137 ว่า หากถูกหลอมเผาไหม้และกลายเป็นไอ สามารถออกไปได้เป็นหลักร้อยถึงพัน กม. ขึ้นกับลม และทำร้ายสิ่งมีชีวิตได้ทั้งการสัมผัสโดยตรง การกิน และการหายใจ จะสะสมในดิน น้ำ อาหาร ส่งผลเสียต่อสัตว์และมนุษย์ รัฐควรเก็บบันทึกข้อมูลอย่างไร้ข้อสงสัย

บัตรทอง

1. รับฟังความเห็นสิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ สปสช. เผย กองทุนบัตรทอง 30 บาท กำหนดให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จะจัดรับฟังความเห็น 8 ประเด็น ผ่านเว็บไซต์ สปสช. <http://hearing.nhso.go.th>, แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ และเพิ่มช่องทางใหม่ไลน์ Traffy Fondue ในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. จะเดินสายเพื่อรับฟังข้อเสนอจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนต่าง ๆ และจะจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ ระดับประเทศ ในวันที่ 30 มิ.ย.66 จึงขอเชิญชวนประชาชน แพทย์ พยาบาล บุคลากร อสม. อสส. ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกัน

2. ชี้แจงสิทธิผู้ป่วยมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)

- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผย กรณีมีการแชร์ข้อความจากกลุ่มเฟซบุ๊กของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง สร้างความสับสนให้ประชาชนว่าข้อเสียของผู้ป่วยสิทธิบัตรทองและประกันสังคม คือ ไม่มีโอกาสภาพในการเลือกที่จะไปรักษาที่ไหนได้ ทุกอย่างถูกกำหนดโดย รพ.ต้นสังกัดตามระบบ นั้น จากการตรวจสอบไม่พบว่าข้อความดังกล่าวถูกโพสต์เมื่อใด อาจเป็นข้อความที่โพสต์ไว้นานแล้วซึ่งในอดีตมีการวางระบบไว้เช่นนั้นจริง แต่ได้มีการปรับรูปแบบการรักษาโรคมะเร็งใหม่ตามนโยบายโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม (Cancer Anywhere) ของ รมว.อนุทิน จึงอยากชี้แจงเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด กล่าวโดยสรุป คือ ระบบบัตรทองครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด ทั้งค่าตรวจวินิจฉัย ค่ารักษาและค่ายา หากผู้ป่วยประสงค์จะทำประกันสุขภาพเสริมด้วยก็เป็นสิทธิที่สามารถทำได้เช่นกัน

3. ร่าง พ.ร.ฎ.ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มนอกบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผย ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.ฎ. 4 ฉบับ แล้วนั้น จะครอบคลุมประชาชนที่อยู่นอกสิทธิบัตรทองกว่าร้อยละ 90 ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกันตน 12 ล้านคน กลุ่มข้าราชการ 6

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ล้านคน ส่วนร่าง พ.ร.ฎ. อีก 2 ฉบับ คือ กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มพนักงานในองค์กรอิสระที่ยังไม่แล้วเสร็จ รวมแล้วไม่ถึงร้อยละ 10 ยังต้องใช้เวลาเจรจาทำข้อตกลงร่วมกันอีกระยะหนึ่ง แต่สองกลุ่มนี้แม้ยังไม่ได้สิทธิจากงบสร้างเสริมสุขภาพฯ เท่าที่ตรวจสอบยังมีสวัสดิการดูแลอยู่</p>	
<p>แนวคิด “SALE Model” สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, thaigov, thejournalistclub, acnews) - นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 เผย สสจ.ชุมพร ใช้แนวคิด “SALE Model” และ การมีส่วนร่วมของชุมชน ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อและครบวงจร ทั้งการคัดกรองสุขภาพ สนับสนุนจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน และพัฒนาให้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบระยะยาว จนถึงการดูแลในระยะท้ายของชีวิต</p>	
<p>ตรวจค้นคลินิกรักษาโรค สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, พิมพ์ไทย, สยามรัฐ, ผจก., คมชัดลึก, ch3plus, mcot, one31, thebangkokinsight, ch7, nation, sanook, INN) - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ ตร.บก.คปค. ตรวจค้นคลินิกรักษาโรค 2 แห่ง ได้แก่ 1.คลินิกเวชกรรมเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม. และควบคุมตัวนายรัฐภูมิ อายุ 51 ปี แอบอ้างเป็นแพทย์โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะพร้อมยึดของกลางอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และยา แจ้งข้อหาประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.คลินิกใน ซ.ไทธานี 6 ถ.นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ควบคุมตัวนายกฤตศรัณย์ อายุ 36 ปี จบ ป.ตรี สาขาแพทยศาสตร์จากต่างประเทศ อยู่ระหว่างเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพ แต่แอบมาเปิดคลินิกรักษาให้บุคคลทั่วไป จึงแจ้งข้อหาประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	
<p>ขยายสร้างรพ.ผิวหนังทุกภาค สื่อแนะนำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ) - พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า สถาบันโรคผิวหนังเตรียมขยายบริการไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อให้การบริการครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น รวมทั้งยกระดับบริการพรีเมียม แต่ด้วยปัญหาแพทย์ผิวหนังที่อยู่ภาครัฐ มีจำนวนไม่มาก โดยเบื้องต้นวางแผนขยายการบริการศูนย์แพทย์ผิวหนังไปยังภาคละ 1 จังหวัดก่อน ซึ่งล่าสุด กรม.อนุมัติขยายรพ.โรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้บริการประชาชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดแล้วเสร็จอีก 3 ปี รวมถึงภาคเหนือ อยู่ระหว่างพิจารณาอาจเป็น จ.ลำปาง หรือ จ.สุโขทัย</p>	
<p>CPR on the bridge สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) - นพ.กฤษดา วุฒยากกร ผอ.รพ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย ดร.สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม รอง ปธ.กก.มูลนิธิแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาการแพทย์ พยาบาล จัดกิจกรรมสอน CPR แนะนำการกู้ชีพ การใช้ AED และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว พระสงฆ์ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว รถจักรยานยนต์รับจ้าง มัคคุเทศก์ น้อยบนสะพานไม้ฯ นักเรียน และผู้ที่สนใจ บนสะพานไม้สุดตมาสุรณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสังขละบุรี เพื่อสามารถนำไปเป็นความรู้สำหรับใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นได้</p>	
<p>Long COVID สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัย โพสต์ถึงงานวิจัยของญี่ปุ่น สืบสวนผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 ในช่วง ก.พ. 2563 - พ.ย. 2564 จำนวน 502 คน พบส่วนใหญ่ 86.4% ป่วยมีอาการน้อย แต่ที่น่าสนใจคือมีกว่าหนึ่งในสี่ ที่รายงานว่าหลังติดเชื้อช่วงแรกไปแล้ว มีอาการผิดปกติเรื้อรังอย่างน้อย 1 อาการ ณ 6, 12, 18, 24 เดือน อาการที่พบบ่อย ได้แก่ อ่อนเพลีย/เหนื่อยง่าย หอบเหนื่อย ไอ การดมกลิ่นผิดปกติไป ผมร่วง มีปัญหาด้านสมาธิ อารมณ์ซึมเศร้า (โดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาว) เป็นต้น ผลการศึกษานี้ย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักถึง Long COVID ที่อาจเกิดขึ้นตามมาหลังติดเชื้อแต่ละครั้ง การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องจำเป็น คนที่เคยติดเชื้อมาก่อน ก็ควรหมั่นดูแลสุขภาพให้ดี คอยสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้</p>	
<p>ขอบคุณ อสม.-ออสส. สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส - 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน อสม. ซึ่งอสม.เป็นส่วนสำคัญของระบบสุขภาพปฐมภูมิในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา โดยออกไปสำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุข เก็บข้อมูล เก็บบันทึกด้านสุขภาพของครอบครัว และรณรงค์เรื่องการป้องกันโรคเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงปกป้องคนในชุมชนจากโรคที่คุ้นเคยตลอดฤดูกาลระบาด ทั้งนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม. ออสส. ด้วยหัวใจ และเป็นกำลังใจให้ทำงานเพื่อสุขภาพของคนไทยต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เข้าใจผิดเสียชีวิตเพราะข่าว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ผจก., amarintv, sanook, hfocus, TNN, ch7, ch3, thebangkokinsight, bangkokbiznews, news1live, pptvhd36)</p> <p>- อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูรับแจ้งเหตุมีผู้รับประทานอาหารติดในลำคอ ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.บางเสาธง สมุทรปราการ ขณะนั่งรับประทานข้าวร่วมกับคนในครอบครัว กู้ชีพ รพ.บางบ่อ CPR แต่ไม่เป็นผล ล่าสุด เพจ Drama-addict โพสต์ว่า ครอบครัวของผู้เสียชีวิต โพสต์ระบุ ผู้ตายเกิดอาการเส้นเลือดหัวใจตีบระหว่างที่รับประทานข้าว ไม่เกี่ยวกับการสำลักอาหารแต่อย่างใด</p> <p>ด้าน นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผย เกิดขึ้นได้กับทุกวัย ไม่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น เตือนอย่าคุยหรือหัวเราะระหว่างรับประทานอาหาร เสี่ยงทำอาหารติดคอ สำลักถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	
<p>แพทย์ รพ.คำชะอี ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก., newtv, sanook, nationtv, kapook, amarintv)</p> <p>- จากกรณี พญ.กอบกาญจน์ กุลสุจริต (หมอกเกต) วัย 34 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์ฉุกเฉิน รพ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ขับรถยนต์กลับที่พักหลังเลิกงาน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ด้าน นพ.วิชัย สติมย์ ญาติผู้เสียชีวิต เผย ผู้เสียชีวิตเป็นคนขยันทำงาน กตัญญู ดูแลมารดาที่ป่วย และเป็นพี่เลี้ยงให้กับแพทย์รุ่นน้อง และแพทย์รพ.อื่น ๆ ซึ่งมาทำงานเพิ่มประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าศิลาวิเวก จ.มุกดาหาร และพิธีฌาปนกิจในวันที่ 21 มี.ค.66</p>	
<p>เตือนกินแมงดาถ้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs) เพจ Drama-Addict</p> <p>- สสจ.ตราด รายงานสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการกินแมงดาถ้วยในพื้นที่ จ.ตราด เสียชีวิต 2 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 5 ราย พร้อมทำอินโฟกราฟิกคำแนะนำการรับประทานแมงดาทะเล คือ แมงดาจาน ไม่มีพิษ รับประทานได้ ส่วนแมงดาถ้วย มีพิษ ห้ามรับประทาน โดยให้สังเกตจากโคนหางถึงกลางหางของแมงดาถ้วยจะมีลักษณะกลมเหมือนแท่งดินสอ</p>	